



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และผลการเดินทางไปประชุมทวิภาคี



เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยมี **ดร.ทอง อันตะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม** โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ **พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา**

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา คนที่สอง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้จัดการประชุม ๒ ครั้ง สรุปได้ดังนี้ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ (Executive Functions : EF) ให้กับผู้เรียน โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ได้แก่ (๑) ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดล พบแม้ปัจจุบันจะมีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ Executive function and education ในฐานข้อมูลของ PubMed ว่ามีงานวิจัยจำนวนมากถึง ๙๔๐ เรื่อง แต่สำหรับการนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จึงต้องการเสนอแนะการกำหนดนโยบายเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียนด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมทักษะ EF/SR ควรมีการระบุอย่างชัดเจนในหลักสูตรของทุกระดับชั้น รวมถึงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านครูผู้สอน ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะ EF ให้แก่เด็ก (๒) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบแนวทางการปฏิบัติสำคัญ ประกอบด้วย (๒.๑) การจัดประสบการณ์ต้องสร้างวิธีการที่เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลแก่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงใช้นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (๒.๒) การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ต้องพร้อมด้วยบรรยากาศที่ครอบคลุมทางกายภาพ อบอุ่น และปลอดภัย (๒.๓) การจัดกิจกรรมประจำวันต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และครอบคลุมเพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และ (๓) สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบแนวทางสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดี เช่น เป้าหมายชัดเจน สถานการณ์ท้าทาย ทดลอง ลงมือทำด้วยตนเอง ทบทวนตนเอง



หลังทำกิจกรรม ประเมินตนเอง สอดคล้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเลือกนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพื้นที่ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๘ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) (เฉพาะด้านการศึกษา) เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ด้านการศึกษา ซึ่งควรเร่งติดตามแผนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของผลอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วนผ่านกิจกรรม Big Rock ทั้ง ๕ กิจกรรม ก่อนนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

◆ **พิจารณาผลการเดินทางไปประชุมทวิภาคีด้านการศึกษ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน**

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทางไปประชุมทวิภาคีด้านการศึกษ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในประเด็นเผยแพร่ทุนและนวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตรปริญญา ๒ ใบ การปรับตัวของนักเรียนไทยในจีน จีนมีทุนการศึกษาจำนวนมากที่ให้ผู้รับทุนไม่ทันเวลา ทุนการศึกษาของไทยขาดความนิยม เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคอุตสาหกรรมคุนหมิง เป็นวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญหลักสูตรทางโลจิสติก ซึ่งมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและนักเรียนกับประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาทักษะความสามารถของครูผู้สอน และการจัดหลักสูตรระยะสั้น และมหาวิทยาลัยยูหนาน เป็นสถาบันปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ที่ช่วยส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาในสาขาต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จ.เซียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม. และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นที่มีศักยภาพสูงอีกจำนวน ๕ แห่ง เพื่อแบ่งปันกระบวนการสอน และหลักสูตรระหว่างประเทศ ตลอดจนโรงเรียนมัธยมแห่งที่ ๑ เมืองลี่เจียง ได้ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของเมืองและโรงเรียน พร้อมติดตามนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ หรือเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศได้ร้อยละ ๔๐ ถือมีความพร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างจีนและไทย ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานและคลิปสั้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเร่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างจีนและไทยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

◆ **พิจารณากำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่**

นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีมติมอบหมายให้นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดการลงพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยออกเป็น ๒ วัน คือ วันที่ ๑ แบ่งเป็นช่วงเช้า จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และช่วงบ่าย แบ่งคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จำนวน ๕ คณะ เพื่อกระจายลงพื้นที่ศึกษาดูงานของสถานศึกษา ๑ - ๒ แห่ง และวันที่ ๒ จัดงานเสวนาและมีพิธีมอบโล่รางวัลครูดีของแผ่นดิน ก่อนจะแยกห้อง เพื่อรับฟังความเห็นหรือประเด็นที่กำหนดกับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ตามความเหมาะสมของคณะ โดยจะมีการเปิดถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์คู่ขนานกับรูปแบบ Onsite และหากรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาในโอกาสต่อไป

